

แถลงการณ์ร่วม กลุ่มด้วยใจ องค์การเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี

28 กุมภาพันธ์ 2559

“No one can build peace alone” ไม่มีใครสร้างสันติภาพโดยลำพัง

ทั่วภูมิภาคต่างๆของโลกล้วนมีสงครามที่เลวร้าย เช่น เยเมน ซีเรีย ไนจีเรีย โซมาเลีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย แนนอน เราคงไม่อยากให้บ้านของเราก้าวไปถึงจุดที่สงครามก่อให้เกิดการทำลายล้างบ้านเรือนและมีการอพยพ การพลัดพราก และความสูญเสีย เราผ่านเข้าสู่ปีที่ 3 ของการลงนามร่วมระหว่างคณะผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์หลักในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการสันติภาพที่มีผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนและที่สำคัญคือสันติภาพเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่ในห้วงเวลาเดียวกันเรายังคงเผชิญกับปัญหาเดิมๆที่มีการละเมิดจากคู่ขัดแย้งทั้ง จากการกระทำของ Party B ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าผู้ที่ไร้อาวุธ ผู้หญิง และเด็ก การใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะ และจากการกระทำของ Party A การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อเด็กภายใต้กฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่ การกระทำที่รุนแรงต่อผู้ต้องสงสัย และการคุกคามนักสิทธิมนุษยชน หรือผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่างในการแสวงหาสันติภาพ ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล บุคคลจะถูกกระทำทารุณ หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีไม่ได้ บุคคลจะถูกจับกุม กักขัง ตามอำเภอใจไม่ได้ .ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญามีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย.

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง หลังจากที่ผู้นำประเทศต่างๆ ได้ตระหนักว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดสันติภาพและความเจริญก้าวหน้าขึ้นในโลก

ดังนั้นการเข้าสู่ปีที่ 4 จึงเป็นความท้าทายต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสันติภาพในการหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายบรรยากาศของการสร้างสันติภาพ

กลุ่มด้วยใจ และองค์การเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานีจึงขอสื่อสารไปยังผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้างสันติภาพให้เป็นจริงได้นั้นก็คือ ประชาชนทุกคน PARTY A และ PARTY B ว่า

1. ขอให้ประชาชนทุกคนคำนึงถึง สิทธิที่ทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ ทั้งสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคล และสิทธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม และ ขอให้ประชาชนปกป้องสิทธิของตนเองโดยการสื่อสารถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น
2. ขอให้ Party A ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสันติภาพดำเนินการสร้างสันติภาพอย่างจริงจังและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
3. ขอให้ Party B ที่มีความสำคัญต่อการสร้างสันติภาพ ให้อดทนและยึดมั่นในกระบวนการสันติภาพ และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

เราคงไม่สามารถมีสันติภาพได้หรือมีบรรยากาศที่สันติภาพจะเติบโตได้ หากเราไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน